



ประกาศธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ขนส่งและบริการ  
ที่ SGC 015/2565  
เรื่อง นโยบายสุขภาพและโภชนาการ

ธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ขนส่งและบริการ (ธุรกิจฯ) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านการทดสอบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นนำ จากวัตุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบและด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการสื่อสารและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสุขภาพการที่ดีเหมาะสมกับผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ขนส่งและบริการ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

นโยบายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. ให้ความสำคัญกับการผลิตและจำหน่ายอาหารที่สดและถูกหลักอนามัย คุณภาพสูงโดยกระบวนการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าหรือเหนือกว่าที่กำหนด
2. ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่เหมาะสมและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยยึดหลักและมาตรฐานของกฎหมายของไทยและประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึง ข้อกำหนดของลูกค้าซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้จะมีการกำหนดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่ครบถ้วนและมีปริมาณเหมาะสมต่อการบริโภค

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารผลิตภัณฑ์

3. ฉลากผลิตภัณฑ์ : แสดงรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ วิธีการใช้และการเก็บรักษาเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทราบคุณค่าทางโภชนาการหลีกเลี่ยงสารอาหารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ รวมถึงรักษาหรือคงคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค ที่ถูกต้องและสุขภาพที่ดี โดยการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลข้อมูลทางโภชนาการและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคบนฉลากของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

นโยบายด้านกิจกรรมและการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

5. การเข้าถึงสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้นโยบายสุขภาพและโภชนาการฉบับนี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกบริษัทนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565



( นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ )

รองประธานกรรมการ

ธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ขนส่งและบริการ